

เชิญ

ขณะที่พระเยซูยืนอยู่ที่ประตูของหัวใจของคุณและเคาะ หากคุณสามารถยินเสียงของเขาและจะเปิดหัวใจของ
วิญญาณและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเขาจะมาและอาศัยอยู่กับวิญญาณของคุณและคุณจะกลายเป็นหนึ่งกับพวก
เขา พวกเขาจะช่วยให้คุณเอาชนะนี้ชีวิตของโลกเพื่อให้คุณสามารถกับพวกเขาในสวรรค์สำหรับชีวิตนิรัน
ดรเมื่อการเดินทางของคุณสิ้นสุดของโลก
Edward อัครสาวก

พระคัมภีร์ข้อ : วิวรรณ์ 3:20-21; ยอห์น 14:23; 1 John 4:09

Edition Text Translation 2010/09/02 -- 2009-2010 Copyright
กระทรวง Apostle, Inc elk River, Minnesota USA

เชิญเนื้อหา

คำเชิญ

Open Up Your Heart

ทั้งหมดของหัวใจของคุณ

การออกกำลังกายของคุณศรัทธา

กลายเป็นเกิดอีกครั้ง

คำแนะนำพระเยซู To Paul

สี่คาดหวังของพระคริสต์

คาดเชื่อฟังคำของพระเจ้า

รู้คริสต์พระเจ้าเสรีฟ

Get พระเจ้าระบุนุขวา

Paul พระเจ้าระบุนุว่าพ่อ

กลายเป็นหนึ่งในวิญญาณ

ให้พระเจ้า Heart รอยัล

เราจะเกิดอีกครั้งด้วยพระคำของพระเจ้า

Paul 's Born สูตรอีกครั้ง

ไม่ควรพลาด Part II

มาตรฐานคุณธรรมต่ำสุด

Falling In Love With God

เชิญสวดมนต์เพื่อยอมรับพระเจ้า

Edward อัครสาวก

เกตเวย์สองหัวใจ

OPEN UP YOUR HEART

สิ่งที่มีหมายความว่าเปิดใจกับพระเจ้าและมนุษย์เท่านั้นบังเกิดเขาสนพระเยซู? ดีก็จริงค่อนข้างง่ายถ้าคุณ

คิดเกี่ยวกับมัน ไม่ใช่ทุกคนที่คุณรักครอบครองสถานที่พิเศษ"ในใจ"ซึ่งความสุขความสุข, ความเศร้าและความโศกเศร้าเสียใจได้หรืออาจเกิดขึ้นของคุณหรือไม่

เมื่อคุณเลือกที่จะรักใครสักคนคุณเปิดหัวใจของคุณทุกอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักที่ สิ่งเดียวกันเกิดขึ้นกับพระเจ้า เขาต้องการจะอยู่ในสถานที่พิเศษที่เรียกว่าหัวใจของคุณ พระเยซูทำให้เรามีโอกาสที่สองโดยการเคาะประตูของหัวใจของเราขอให้เรา"เปิด"#.

Hello! คุณรู้ว่าชีวิตเริ่มต้นหลังสิ้นสุดการเดินทางของโลกของเรา? คุณรู้เกี่ยวกับ"เชิญ"จากพระเจ้า

ALL OF YOUR HEART

พระเจ้าส่งพระเยซูเตือนเราอีกครั้งว่าอาณาจักร"สวรรค์"เป็นจริง ว่ามีชีวิตภายหลังมรณะสำหรับผู้ที่จะสำนึกผิดและส่งกลับมาที่พระเจ้า พระเยซูไม่ได้เป็นคนแรกให้เราเชิญให้ชีวิตนิรันดร์

พระเจ้ากล่าวว่า"คุณจะพบ ME เมื่อคุณค้นหา ME กับหัวใจของคุณ" 29:13 Jeremiah

เพื่อให้คุณค้นหาพระเจ้าด้วยหัวใจของคุณคุณจะต้องรับทราบพระเจ้าอยู่และขั้นตอนในขอบเขตของความเชื่อ

"แต่ไม่เชื่อมั่นเป็นไปได้ไปโปรดเขาสำหรับผู้ที่มาพระเจ้าต้องเชื่อว่าเขา [อยู่] และว่าเขาเป็น rewarder ของบรรดาผู้แสวงหาพระองค์ขึ้นแข็ง. 11:06 ฮีบรู

ออกกำลังกายความเชื่อของคุณ

คุณเข้าใจพระเจ้ากับหัวใจของคุณทั้งในความเชื่อ การออกกำลังกายเชื่อว่าคุณไม่ได้คำตอบทั้งหมด หากคุณมีคำตอบที่คุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายเชื่อหวัง /

"ตอนนี้เชื่อเป็นสารของสิ่งหวังหลักฐานของสิ่งที่ไม่เห็น. 11:01 ฮีบรู

"ศรัทธามาโดยการได้ยินและฟังตามคำของพระเจ้า. 10:17 โรม

ยิ่งคุณรู้พระคำของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นก็คือการออกกำลังกายความเชื่อ โดยเฉพาะการออกกำลังกายที่คุณจะเป็นความเชื่อที่เกิด - อีกครั้ง คุณเกิดครั้งแรกของหญิง [a] เนื้อ กลายเป็นเกิดอีกครั้งหมายความว่าความเชื่อของคุณเกิดของวิญญาณตามกลับไปและยอมรับพระเจ้าของเราสร้าง

คุณกลับไปยังพระเจ้าโดยความเชื่อของสิทธิเด็กโดยการรับพระคำของพระเจ้าเป็นความจริง

BECOME เกิดอีก

หลายประกาศที่คุณเกิดอีกครั้งด้วยการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยของคุณ แต่นี่ไม่ใช่ความจริงสมบูรณ์

รอด คริสต์รับเป็นผู้ช่วยเหลือต้องไปไกลกว่าเพียง mouthing เขาเป็นพระเจ้า

พระเยซูกล่าวว่าไม่ใช่ทุกคนที่กล่าวถึงฉัน 'พระเจ้าพระเจ้า' จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ใดจะพอ [พระเจ้าของฉัน] ในสวรรค์. Matthew 07:21

พระเยซูคริสต์หลายคนปฏิเสธอ้างว่าเขาเป็นผู้ช่วยเหลือของพวกเขา เราไม่ต้องเดาเหตุผลเพราะพระเยซูบอกเราทำไมใน 23 ข้อ

พระเยซูตรัสว่า"ฉันจะประกาศแก่พวกเขา [คนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธคริสต์] ฉันไม่เคยรู้จัก; ออกจากฉันคุณไรระเบียบปฏิบัติที่. Matthew 07:23

คำแนะนำพระเยซู TO PAUL

ดังนั้นในคำของพระเยซูคริสต์ เราจะเห็นว่าเพียงแค่อ้างว่าเขาเป็นผู้ช่วยเหลือด้วยปากของเราไม่พอแม้สิ่งที่หลาย ๆ คนเทศน์ Paul อธิบายให้ King Agrippa ในกิจการ, คำแนะนำเขาได้รับจากพระเยซู

พระเยซูกล่าวว่า"ผมส่งคุณ [ให้คนต่างชาติ] เปิดตาและเปิดพวกเขาจากความมืดให้แสงและจากอำนาจของซาตานพระเจ้าว่าพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษบาปและมรดกในหมู่ผู้ sanctified โดยความเชื่อในฉัน. กิจการ 26:17-18

ดังนั้นในใจของพระเยซูคริสต์คุณมีสิ่งที่จะต้องทำอย่างน้อยสี่รับมรดกซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ของคุณ นี้จะเชิญผมพูดถึง

สี่คาดหวังของพระคริสต์

1 คุณเปิดตาของคุณ ซึ่งหมายความว่า คุณเปิดหัวใจของคุณและฟังพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ ที่คุณใช้หัวใจของคุณข้อความนี้ถูกกำหนด

2 คุณเปลี่ยนจากความมืดกับแสง ซึ่งหมายความว่า คุณเน้นที่วิธีการของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในรูปแบบของมนุษย์

3 คุณเปลี่ยนจากอำนาจของซาตานกับพระเจ้า ซึ่งหมายความว่า คุณกลับใจบาปของคุณและประปาในอำนาจของพระเจ้า หมายความว่า คุณเลือกที่จะเป็นหนึ่งในพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์

4 You are sanctified โดยความเชื่อในพระเยซู ซึ่งหมายความว่า คุณจะทำบริสุทธิ์ก่อนตาของพระเจ้าเพราะคุณเลือกที่จะเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นบังเกิดมนุษย์ Son รพระเยซูคริสต์ ขาวนาซา เรือ ความเชื่อของคุณไปแล้วโดยการเชื่อฟัง

คาดหวังเชื่อฟังของพระเจ้า

"สำหรับพระเจ้าดั่งนั้นรักโลกจนได้ทรงประทาน [เขาเท่านั้นบังเกิดมนุษย์] บุตรผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ [พระ] จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์. 3:16 John

สิ่งมหัศจรรย์ข้อนี้ แต่ถ้าคุณหยุดที่นี้ใน John คุณจะพลาดข้อความในข้อ 36

ใครที่เชื่อในพระบุตร [Jesus] มีชีวิตนิรันดร์และผู้ที่ไม่เชื่อว่าบุตรจะไม่เห็นชีวิต แต่ยึดถือการลงโทษของพระเจ้าที่เขา. 3:36 John

Bibles บางรัฐส่วนสุดท้ายที่ชัดเจนในการลงโทษของพระเจ้ายึดถือในผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตร ดังนั้นคุณต้องไม่เพียง แต่เชื่อในพระเยซู แต่คุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่เขาสอนและเชื่อฟังคำสั่งของเขา

ชอนพระคริสต์ GOD บริการ

คริสเตียนหลายคนได้หลงตามคำสอนเท็จและไม่รู้จักพระเจ้าที่คริสต์บริการ เรายังมีผิดพลาดแทนคริสต์เป็นของพระเจ้า เรารู้จักเพราะประเพณี manmade เรียกว่าลัทธิ trinity"มี negated สอนจริงของพระเยซูคริสต์และ Paul ในหลายโบสถ์ สดับรับฟังสิ่งสำคัญ

พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเชื่อในฉันไม่เชื่อในฉัน แต่ในพระองค์ที่ส่ง me. 12:44 John

หากคุณเป็นผู้เชื่อในพระเยซูจริงคุณฟังคำพูดของเขาและคุณกลับไปพ่อของเขาพระเจ้าของเรา ซึ่งหมายความว่า คุณรู้จักพ่อพระเจ้าผู้ทรงอำนาจที่เรียกว่า YAHWEH, พระยะโฮวา, พระเจ้า, และกำหนดได้ในข้อความ Hebrew จากสี่ตัวอักษร YHWH พระเจ้าแทนที่ YHWH ใน Bibles เพื่อกำหนดพระเจ้า

พระเยซูกล่าวว่า"ผม ascending พ่อและพ่อของท่านและพระเจ้าของฉันและพระเจ้า. 20:17 John

เหล่านี้เป็นคำง่ายมากจากพระเยซู เขาพูดถึงพระเจ้าเราให้บริการทั้งหมดรวมทั้งตัวเขาเอง แต่หลายคนเชื่อในหลักคำสอน trinity ที่ไม่สามารถยอมรับคำเหล่านี้ตามที่เขียน วิปลาสน์บิดเบือนคำสอนและบิดคำของพระคริสต์เพื่อคนที่น่าไปสู่นรก มันสำคัญที่จะรู้ว่าพระเจ้าคริสต์บริการ? ใช่เป็นและ Apostle Paul บอกเราทำไม Thess 2 01:08

"เมื่อพระเยซูถูกประทานมาจากสวรรค์กับพระเจ้าบุตรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ในเปลวไฟ [คริสต์] จะแก้แค้นบน) ผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าและใน B) ผู้ที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ " 2 01:08 สะโลนิกา

GET RIGHT IDENTITY พระเจ้า

Seven สอนพระคัมภีร์ :

1 คริสต์เป็นพระสูงของเรา ฮีบรู 7:16-17

2 ในทุกสิ่งคริสต์ต้องทำเช่นพี่น้องคนของเขาเพื่อให้เขาสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงสงฆ์ 02:17 ฮีบรู

3 ผู้ที่ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์และเชื่อฟังพระคริสต์ไม่ได้บันทึกไว้จริงๆ 3:36 John

4 คริสต์สอนให้เรานมัสการและบริการเฉพาะพ่อ"ของเขาและพระเจ้าของเราพระเจ้า. Matthew 04:10

5 คริสต์สอนให้เราสวดเฉพาะพระบิดา"และพระเจ้าของเราพระเจ้า. John 4:23-24; มัทธิว 06:06

6 คริสต์สอนเราว่าเขาแรกของการสร้างของพระเจ้า
วิวรณ์ 3:14

7 มี 7 Spirits ของพระเจ้า 01:04 วิวรณ์

"จงยำเกรงพระเจ้า [ที่พระเยซูและ Paul ระบุว่าให้คุณพ่อ] และให้เกียรติพระองค์ชั่วโมงการตัดสินใจ
ของเขาได้มาและบูชาพระองค์ที่ทำให้ชั้นฟ้าและแผ่นดินทะเลและน้ำพุน้ำ. 14:07 วิวรณ์

PAUL ระบุพระเจ้าเป็นพ่อ

พระเยซูสอนเราว่าพ่อของเขาเป็นพระเจ้าและพระเจ้าของเรา อัครสาวกเปาโลสอนเราในสิ่งเดียวกัน
เกี่ยวกับพระเจ้าใน 1 โครินธ์ 8 บท!

ONE GOD พ่อ

"ไม่มีพระเจ้าอื่น แต่หนึ่ง . สำหรับแม้มีพระที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นในสวรรค์หรือในแผ่นดิน (ที่มีพระเจ้า
หลายเจ้านายมาก) แต่สำหรับเรา

มีเพียงพระเจ้าผู้เป็นบิดาของทุกสิ่งและเราสำหรับพระองค์และ

ONE พระเจ้า, พระเยซูคริสต์

หนึ่งพระเยซูคริสต์ผ่านผู้มีทุกสิ่งและผ่านที่เราอาศัยอยู่ . 1 โครินธ์ 8:4-6

ซึ่งหมายความว่าเราเป็นของพระเจ้าและสร้างขึ้นโดยเขา แต่เราอยู่ด้วยและพระเยซูคริสต์โดยความ
เชื่อในพระคริสต์เราจะเชื่อฟังพระเจ้า

เป็นความเชื่อในพระคริสต์ที่ยินดีวิญญาณและพระวิญญาณของพระเจ้าของเขาเขาเป็นหัวใจของเรา เมื่อ
เราทำงานในความเชื่อโดยไม่ต้องทุกคำตอบของมนุษย์ประตูหัวใจของเราเปิดกว้างกับพระเยซูผู้ไถ่บาป
ของเราและพระเจ้าของเขา จะเชื่อฟังพระเจ้าที่แล้วทำให้เราสามารถเอาชนะโลกนี้ของเรา

เป็นหนึ่งในจิตวิญญาณ

วิญญานของภรรยาของฉัน Jackie และฉันกลายเป็นเนื้อ นอนเราไม่แท้จริงหนึ่งเนื้อ แต่ในแง่จิตวิญญานเราหนึ่งเนื้อ เราใจเดียวกันวิญญานเดียวกันและเนื่องจากการนี้เราคิดเหมือนกันในเกือบทุกอย่าง เราไม่หุนหัน ทั้งของเรามีความคิดเห็นแตกต่างกันตลอดเวลา แต่ยังมีพื้นที่หนึ่งใจ

เนื่องจากเราเข้ากันเรามากจะเสร็จแต่ละประโยคอื่นและแม้รู้ว่าสิ่งอื่น ๆ คิดนาน ๆ เป็นคำพูด ฉันมักจะได้ยินเสียงของเธอพูดกับผมหรือได้ยินเสียงใจของเธอคิดเกี่ยวกับฉัน สิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นกับเธอ

ฉันไม่สามารถอธิบายอย่างนี้ในแง่ของมนุษย์เพราะเป็นความลึกลับฝ่ายจิตวิญญานที่มาลงเล่นเมื่อพันธบัตรรักมาก strong ระหว่างคนสองคน แต่หลายคนทำมุ่งมั่นที่จะรักชีวิตสามารถเป็นพยานถึงความประหลาดใจที่พวกเขาหนึ่งเนื้อกับคู่สมรสของตน

หลังจากภรรยา Jackie ฉันตายในปี 2003 ผมยังได้ยินความคิดของเธอ ฉันรู้ว่าเธอจะคิดในทุกสถานการณ์ ตัวอย่างเช่นเมื่อฉันถึงการยึดผิดผมก็ได้ยินเธอในใจของฉันว่า"คุณไม่สามารถสวมเสื้อกับกางเกงที่ว่า."

ให้พระเจ้า HEART ภากติ

Jackie และฉันได้สถานที่ประหลาดใจของการเป็นหนึ่งในเนื้อนี้โดยให้ทั้งหมดของหัวใจของเรา หัวใจของเรามีความมุ่งมั่นและเด็ดกั๊กกัน พระเจ้าต้องการอะไรน้อยกว่าหัวใจมุ่งมั่นและความกั๊กจากคุณ หากหัวใจของคุณกั๊กและมุ่งมั่นที่จะ HIM คุณจะทิ้งในการผจญภัย ฯลฯ จะนำชีวิตของคุณ

ตาของการค้นหาพระเจ้าหัวใจภากติ

"สำหรับสายตาของพระเจ้า [พระเจ้า] วิ่งไปมาทั่วโลกทั้งเพื่อแสดงตัวเองดีในนามของบรรดาผู้ที่หัวใจ [ภากติมั่น] พระองค์. 2 พงศาวดาร 16:09

คิดนี้ พระเจ้าผู้ทรงอำนาจจะแสดงตัวเองดีในนามของคุณหากคุณให้เขาใจภากติ ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อคุณเพิ่งเปิดใจในความเชื่อถึงพระบุตรของพระองค์

เราเกิดอีกครั้งผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า

คุณจะพบกับวลีที่ใช้เกิดอีกครั้งในพระคัมภีร์ในสามสถานที่ : John 3:03, 3:07 และใน 1 01:23 Peter พระเยซูพูดกับ Nicodemus ยืนยันใน John 3:03 ที่คุณจะต้องเกิดอีกครั้งเพื่อเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า ใน John 3:7-8 พระเยซูยืนยันว่าจะเกิดอีกครั้งหมายความว่า คุณเกิดมาของพระวิญญาน

Peter สอนเราว่าเป็น"เกิดใหม่"มาผ่านคำชื่่อตรง"ของพระเจ้า.

"เมื่อคุณมีจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของคุณในการเชื่อฟังความจริงโดยพระวิญญาณในความรักความจริงใจของพี่น้องที่รักกันรุนแรงด้วยใจบริสุทธิ์ให้มีเกิดมาอีกครั้งของเมล็ดไม้ขี้ แต่ไม่เนาเปื่อยผ่านพระวณะของพระเจ้าซึ่งชีวิต และยึดถือตลอดไป.

1 Peter 1:22-23

PAUL 'S เกิดอีกสูตร

"แต่สิ่งที่ไม่ได้กล่าวไว้? คำว่าอยู่ใกล้คุณแม้ในปากและในใจของคุณ . ' (นั่นคือคำว่าความเชื่อที่เราประกาศ) ว่าถ้าคุณสารภาพกับปากขององค์พระเยซูและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงยกเขาจากความตายคุณจะถูกบันทึก . ให้กับหัวใจเชื่อเพื่อความชอบธรรม และมีปากสารภาพทำเพื่อความรอด. โรม 10:8-10

* สองส่วน TO PAUL 'S เกิดอีกสูตร

I) คุณสารภาพกับปากว่าพระเจ้าพระเยซูฟื้นจาก [ตายคุณเชื่อใน] ตายและ,

II) คุณเชื่อในความชอบธรรมแก่หัวใจของพระเจ้าของคุณ คุณต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้า

ไม่ควรพลาด Part II

กระทรวงส่งเสริมหลายข้อความว่าคุณต้องทำคือปาก""ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและผู้ช่วยชีวิตของคุณและคุณก็มีชีวิตนิรันดร์ คุณสามารถดูว่าพระเยซูประกาศข้อความต่างๆและสูตรรอด Paul 's เป็นสองส่วนและไม่ส่วนหนึ่งที่คุณ"ปากพระเยซูเป็นพระเจ้าของ.

หลายคนไม่สนใจส่วน II การสอน Paul 's!

ทุกคนอย่างเต็มที่ได้รับผลตอบแทนกลับคริสต์พระเจ้าพ่อของเราและแท้จริงพระเจ้าและความจริงที่ว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้ารู้ พวกเขาไม่ได้พระบูชาหรืออิฐฐานพระเยซู พวกเขาปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูสอนพวกเขาเท่านั้นนั้มีสารพระบิดาของเราพระเจ้าและสวดเฉพาะพ่อในชื่อของพระเยซู เราอิฐฐานกับพระเจ้าในนามพระเยซูให้เกียรติเสียสละของเขานับไม้กางเขนและเพราะเขาเป็นครูของเรา

Part II เชื่อในหัวใจของเราแก่ความชอบธรรมของพระเจ้า ในคำอื่น ๆ เราเชื่อฟังเป็นมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้า

มาตรฐานความชอบธรรมขั้นต่ำ

พระเยซูสอนให้เรามีมาตรฐานความชอบธรรมขั้นต่ำเราเกินก่อนเข้า Heaven

พระเยซูกล่าวว่า"สำหรับผมบอกท่านว่าถ้าความชอบธรรมของคุณเกินความชอบธรรมของ scribes และ Pharisees คุณจะโดยไม่เข้าแผ่นดินสวรรค์. Matthew 05:20

ในข้อข้างต้นอย่างชัดเจนพระเยซูสอนให้เรามีความชอบธรรมต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อเข้าไปในสวรรค์ ความชอบธรรมของเราเกินที่ของ scribes และ Pharisees พวกเขามักจะแสวงหาเป็นคนดีกับพระเจ้า แต่มีคนชั่วพวกเขาคือบรรดาผู้นำฟิ

ความชอบธรรมนั้นหมายถึงว่าคุณทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้า บ่อยครั้งนี่สามารถ contrasted เป็นตรงข้ามเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายตามนุษย์ เรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากเราเพราะพระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับตัวอักษรทั้งหมดของพระเจ้าและเขาชอบและไม่ชอบ

ตกหลุมรักพระเจ้า

หลายคนเชื่อพระคัมภีร์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระเยซู แต่ไม่เป็นความจริง คนเหล่านี้ไม่ได้รับทราบพระเยซู messenger อื่นได้จากพระเจ้า เรื่องจริงในพระคัมภีร์เป็นเรื่องราวความรักที่ดีเกี่ยวกับพระเจ้าที่สร้างเราและรักเรามากกว่าเขาจะสั่งและเสียสละลูกชายคนเดียวในความพยายามขั้นสุดทำให้เรา"เชิญของเรา.

พระเยซูตรัสว่า"ฉันต้องประกาศอาณาจักรของพระเจ้าไปยังเมืองอื่น ๆ เนื่องจากเพื่อฉันได้รับการส่งนี้. 04:43 ลูกา

"สำหรับ deceivers จำนวนมากได้ไปออกในโลกที่ไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นมาในเนื้อ . นี้จะหากินและมาร.

2 John 7

เป็นบันทึกปากของคุณจะต้องยอมรับมนุษยชาติ [เข้ามา] เนื้อตายบนกางเขนและการคืนพระชนม์ของพระเยซู

"เรารู้ว่าบุตรของพระเจ้า [พระเยซูคริสต์] มาและได้ให้เราเข้าใจว่าเราอาจทราบ HIM [God,] พ่อที่เป็นจริงและเราอยู่ในพระองค์ [พระเจ้า] พ่อที่เป็นจริง [ถ้าเรา] ในพระบุตรพระเยซูคริสต์ของเขา . นี้ [GOD, คุณพ่อ] เป็นจริงพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์.

1 John 5:20

หากคุณยอมรับพระเยซูคริสต์ในหัวใจของคุณเป็นผู้ช่วยเหลือเขาได้นำท่านกลับไปของเขาพระเจ้า คุณมีเหมือนผมลดลงรักสร้างพระเจ้าของเราที่พยายามสัมพันธ์กับเรา ณ จุดนี้คุณจะตื่นตื่นเกี่ยวกับอนาคตของคุณนิรันดร์และคุณจะต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม คุณจะหิวสำหรับพระเจ้าและจะอ่านพระคัมภีร์ทั้ง

มันเกิน 31 ปี - แล้วที่ฉันตกหลุมรักกับพระเจ้า ดันรนกับชีวิตลำบากเช่นเรื่องที่ไม่สิ้นสุดของการดำรงอยู่ของฉันจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าสัมผัสชีวิตในแบบที่ฉันอย่างรู้ว่าเขาเป็นจริง

เป็นทางเลือกสำหรับพระเจ้าในความเชื่อที่ว่าเราจะเดินทางเพียงที่นี้ในการเดินทางของโลกชั่วคราว การตัดสินใจใหญ่ของเราในโลกจะยอมรับความจริงว่าพระเจ้านั้นอยู่และชีวิตที่แท้จริง transcends อยู่นี้ รู้ว่าในหัวใจของเรานั้นเป็นพระเยซูที่ฟื้นคืนชีพดังนั้นพระเจ้าจะรู้ฟื้นเรา

"อย่ารักโลกหรือสิ่งของโลก . หากใครรักโลกรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในเขา. 1 John 2:15

พระเยซูตรัสว่าเป็นวิญญาณที่ทำให้ชีวิตเนื้อไม่มีผลกำไร . คำที่ผมพูดกับคุณเป็นวิญญาณและมีชีวิต. 6:63 John

I am Edward อัครสาวก ฉันเขียนถึงกับเชิญวิญญาณของพระเจ้าชีวิตนิรันดร์ นี้"เชิญ"ฉันเสนอที่นี้ แต่ผมเขียนโดยเฉพาะวิญญาณผู้เรียกร้องความรอดโดยพระคริสต์ แต่ถูกผิดคิดว่าเป็นคริสต์พระเจ้า

คริสเตียนหลายคนไม่ทราบพระเจ้าที่คริสต์บริการ ถ้าเป็นคุณชีวิตนิรันดร์ของคุณอยู่ในคำถาม คุณต้องได้รับสิทธิกับพระเจ้าและปฏิเสธการละทิ้งศาสนาคริสต์จักรที่มีคนนี้อธิฐานและพระบูชาแทนพระเจ้าว่าพระเยซูเองบริการและสอนเราเกี่ยวกับ

worships ที่ทุกคนบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าบุตร"กระทำการบูชารูปปั้นในสายตาของพระเจ้า คนดังกล่าวไม่ได้บันทึกอย่างแท้จริง แต่อยู่ใน"น้ำร้อนวิญญาณ. นมัสการพระเยซูเหมือนกับบูชาใดสงฆ์หรือบาทหลวง พระเจ้าว่าไม่มีพระเจ้าอื่นจากพระองค์ ที่มีพระบุตร

การศึกษาพระคัมภีร์ที่อ้างถึงในบทนี้ [เชิญ] อย่างระมัดระวัง ในขณะที่พระวิญญาณพระเจ้าให้พระคัมภีร์เหล่านี้ให้ฉันเพื่อประโยชน์ของคุณ ที่ใช้กับเกือบทุกบทอื่น ๆ ในหนังสือเล่มนี้เช่นกัน [ผมหมายถึงเจ็ด End - Times ข้อความจากหนังสือพระเจ้าซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปที่ <http://www.sevenmessages.com> กรุณาเปิดใจให้พระคำของพระเจ้าและให้พระเยซูคริสต์ครูของเราเป็น

เช่นคุณไปตลอดทางกลับบ้านสวรรค์ของคุณเอง

ทำเช่นนี้และคุณจะไม่เพียง แต่พระเยซูรักและเสียสละเขาทำเพื่อบาปของเราบนไม้กางเขนคุณจะตกหลุมรักกับพระเจ้า คุณสามารถเรียก HIM สวรรค์พ่อในทุกคำอธิษฐานของคุณ

ภาวนาอัครสาวก 'S

เทพบิดาและพระเจ้าของพี่ชายของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นครูของเราได้ยื่นคำอธิษฐานของฉัน Bless ชีวิตที่อ่านบทนี้และจะเปิดหัวใจเพื่อ YOUR Son พระเยซูและพระวิญญาณของคุณทุก และเพื่อทุกคนที่สวดภาวนาด้านล่างและยอมรับคำเชิญของคุณให้พวกเขากลับใจ

Edward อัครสาวก

เชิญภาวนาให้ยอมรับพระเจ้า

พ่อพระเจ้าฉันยอมรับคำเชิญพิเศษของคุณกับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์

ผมสารภาพกับปากที่คุณยกพระเยซูคริสต์จากความตายและที่เขาเป็นครั้งแรกของมนุษย์มากจะฟื้นคืนชีพให้กับท่านเป็นบุตร YOUR และลูกสาว

ผมเชื่อในความชอบธรรมแก่หัวใจของฉันและฉันจะทำของฉันที่ดีที่สุดในชีวิตที่ชอบธรรมในสายตาของคุณ
ฉันจะทำตามตัวอย่างของพระเยซูและซื้อสัตย์แก่ความตายของฉันเอง

พ่อผมขอขอบคุณที่ท่านและบุตรของคุณจะกลายเป็นหนึ่งกับฉันจะช่วยให้ฉันเอาชนะชีวิตของโลก ฉันรู้ว่านี่
จะทำให้เราหนึ่งใจและวิญญาณของท่านจะอยู่ภายในฉันแนะนำเส้นทางของฉันทกลับบ้าน พระเจ้าสอนฉันวิถี
ของคุณ [หมายเหตุ : ลงชื่อและวันอธิษฐานของพระเจ้า

กฤษฎา เพื่อปลดลือคัมภีร์

ถ้าคุณเก็บความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์บังเกิดพระบุตรพระเยซูคริสต์ตรงคุณจะเข้าใจพระคัมภีร์
และคำเชิญของพระเจ้าเพื่อชีวิตนิรันดร์จะให้จริง ความสัมพันธ์นี้เป็นกุญแจสำคัญในการสำเร็จความ
เข้าใจพระคำของพระเจ้า อย่าพยายามตีความพระคัมภีร์โดยใช้หลักคำสอน trinity นั้นทำให้พระเยซู
เท็จในข้อง่ายๆเช่น John และ John 08:40 20:17 นอกจากนี้ยังทำให้ Paul เท็จในข้อง่ายๆเช่น
เป็น 1 ทิโมธี 2:05 และ 1 โครินธ์ 8:06